



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ประจำวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๑๒๙,๔๔๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวจ้างนิสิตล้างห้องน้ำ.80บ.

ไม่ถูกยกคนไม่ถูกยกงาน-สร้างจิตสำนึกสาธารณะ

● นิสิต มศว รับจ้างล้างห้องน้ำมหาวิทยาลัย
หารายได้ชั่วโมงละ 80 บาท อธิการบดี
ปลื้ม เด็กเห็นปัญหาห้องน้ำสกปรกช่วย
กันแก้ไข-ได้เพื่อนร่วมงาน-ไม่ถูกยกอาชีพ
พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนมาทำงานได้
ไม่เฉพาะกองกิจการนิสิต

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) กล่าวภายหลังเยี่ยมชมโครงการ
สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ล้างห้องน้ำลาด
ตวลตตน ไม่ถูกยกคนไม่ถูกยกงาน ประจำปี
2556 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ มศว
องครักษ์ว่า โครงการล้างห้องน้ำโดยนิสิต
เริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ถึงวันนี้
กุมภาพันธ์ 2557 เวลาผ่านไปปีกว่า ระบบ
มีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นิสิตจัดเวร
เข้าทำงานล้างห้องน้ำโดยบริหารจัดการ
ตัวเอง ทำอย่างไรก็ได้ให้ห้องน้ำสะอาด
ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ มี
แม่บ้านช่วยเสริมกำลังเพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ทางกองกิจการนิสิตได้
จัดประกวดห้องน้ำสวยงามฝีมือการดูแล
จัดการของนิสิต โดยใช้วัสดุเหลือใช้มา
ตกแต่งห้องน้ำ ซึ่งนิสิตที่เข้าโครงการล้าง
ห้องน้ำกับทางมหาวิทยาลัย มศว องครักษ์
มีสองคณะคือพลศึกษา และวิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีโอกาสได้เรียน
มาตั้งแต่ปี 1 วิชาบริหารจัดการของเหลือ
ใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ วิชาพื้นฐานที่ทุก
คนต้องเรียน ซึ่งส่วนใหญ่สอนเรื่องราวแห่ง
ชีวิตนำมาประยุกต์ใช้ในทำงานล้างห้องน้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สิ่งที่ผมประทับใจคือเมื่อนิสิตเป็นคน
ล้างห้องน้ำเอง ทำให้เขาเห็นปัญหาของคน

ที่มาใช้ห้องน้ำ การนำกระดาษเหลือใช้มาตัด
และแขวนไว้ในห้องน้ำแต่ละห้อง เพื่อให้
นิสิตหญิงและบุคลากรได้ใช้ท่อผ้าอนามัย
ถ้าให้ผู้บริหารวางระบบการล้างห้องน้ำแล้ว
จ้างคนเข้ามาล้าง บางทีเรื่องของกระดาษ
ท่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วของผู้หญิงก็คิดไม่ได้
คิดไม่ออก เมื่ออุปกรณ์ภายในห้องน้ำเสีย
หาย นิสิตก็คิดหมายเลขและสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่คนงานซึ่งดูแลในส่วนนั้นๆ เข้ามา
ซ่อมแซม วันนี้อยู่พบอีกว่า งานล้างห้องน้ำ
ของนิสิต ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต ยังเป็น
งานที่นิสิต มศว สนใจและเข้าคิวกันมาทำ
จนต้องมีผู้เสียสละให้รุ่นน้องได้ทำ ผมจึง
ให้นโยบายแก่กองกิจการนิสิตว่า หากนิสิต
ต้องการทำงานล้างห้องน้ำ ควรจะมีพื้นที่และ
เปิดกว้างให้นิสิตทุกคนได้มีโอกาสทำงานล้าง
ห้องน้ำทุกคน ได้ให้นโยบายว่างานล้างห้องน้ำ

มศว นั้นมหาวิทยาลัยให้ค่าตอบแทนชั่วโมง
ละ 80 บาท ผมว่าเด็กๆ ที่มาทำงานล้าง
ห้องน้ำไม่ได้คิดเพียงค่าตอบแทนชั่วโมงละ
80 บาท เท่านั้น แต่เขาได้เพื่อน ได้ทำงาน
ที่ท้าทาย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำอะไร
ให้ห้องน้ำที่เราทำความสะอาดมันสะอาด
และน่าเข้าไปใช้” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายชวินต์ แก้วพรม คณะ
พลศึกษา กล่าวว่า เข้าโครงการล้างห้องน้ำ
ลาดตวลตตน ไม่ถูกยกคนไม่ถูกยกงาน มอง
ว่าเป็นงานสุจริต ค่าตอบแทนน่าสนใจ ไม่
รังเกียจงานนี้และได้ทำงานรวมกลุ่มเพื่อน
หลังจากที่เข้าร่วมโครงการพบว่าตัวเองใส่ใจ
ความสะอาด การดูแลห้องน้ำที่ไปใช้มากขึ้น
จากที่ไม่เคยล้างห้องน้ำที่บ้านเลย ได้กลับไป
ล้างห้องน้ำให้พ่อแม่ และหันมาทำงาน
ช่วยพ่อแม่มากขึ้น